



ที่ นน ๐๐๒๓.๓ /ว ๕๓

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และสถานศึกษาพอเพียง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองคํารบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๙๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และสถานศึกษาพอเพียง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งในระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และโรงเรียนในสังกัดต้องครปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมิน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” แล้วนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ หากสถานศึกษาพร้อมที่จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการประเมินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อส่งให้จังหวัดตามแนวทางการประเมินที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช สายานันท์ชัย)

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๘๓ - ๕